

เกณฑ์การประเมินภาระงาน การถ่ายทำภาพยนตร์สั้น  
ของชุดกิจกรรมบนเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อประสม  
รายวิชา ง30207 การนำเสนอด้วยสื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายการประเมิน	คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน			
	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ปรับปรุง (1 คะแนน)
1. ขนาดภาพและมุมกล้อง	มีการถ่ายคลิปขนาดภาพและมุมกล้องรวมกันอย่างน้อย 4 ขนาดภาพ และมุมกล้อง และมีการเลือกใช้ขนาดภาพและมุมกล้องได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อเรื่องของแต่ละฉากเป็นอย่างดี	มีการถ่ายคลิปขนาดภาพและมุมกล้องอย่างน้อย 3 ขนาดภาพและมุมกล้อง และมีการเลือกใช้ขนาดภาพและมุมกล้องได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อเรื่องของแต่ละฉากเล็กน้อย	มีการถ่ายคลิปขนาดภาพและมุมกล้องอย่างน้อย 2 ขนาดภาพและมุมกล้อง และมีการเลือกใช้ขนาดภาพและมุมกล้องไม่ค้อยเหมาะสมกับเนื้อเรื่องของแต่ละฉาก	มีการถ่ายคลิปขนาดภาพและมุมกล้องแบบเดียวตลอดทั้งเรื่อง และมีการเลือกใช้ขนาดภาพและมุมกล้องไม่ค้อยเหมาะสมกับเนื้อเรื่องของแต่ละฉาก
2. การเคลื่อนกล้อง	มีเทคนิคการถ่ายคลิปด้วยการเคลื่อนกล้องเพื่อให้ภาพยนตร์มีมิติน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม โดยคลิปมีความคมชัดและไม่สั่นไหวในการเคลื่อนกล้อง	มีเทคนิคการถ่ายคลิปด้วยการเคลื่อนกล้องเพื่อให้ภาพยนตร์มีมิติน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม โดยคลิปมีความคมชัดและสั่นไหวในการเคลื่อนกล้องอย่างใดอย่างหนึ่งเล็กน้อย	มีเทคนิคการถ่ายคลิปด้วยการเคลื่อนกล้อง แต่คลิปมีความคมชัดและมีการสั่นไหวในการเคลื่อนกล้องทั้ง 2 อย่างเล็กน้อย	มีเทคนิคการถ่ายคลิปด้วยการเคลื่อนกล้อง แต่คลิปไม่มีความคมชัดและมีการสั่นไหวในการเคลื่อนกล้อง

รายการประเมิน	คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน			
	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ปรับปรุง (1 คะแนน)
3. การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เสริม	มีการประยุกต์ใช้วิธีการใหม่ๆ หรืออุปกรณ์เสริมที่ประดิษฐ์คิดขึ้นมาเองอย่างน้อย 3 รายการจากวัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นในการถ่ายทำ ทำให้คลิปมีความน่าสนใจทั้งภาพและเสียง	มีการใช้วิธีการใหม่หรืออุปกรณ์เสริมในการถ่ายทำ ทำให้คลิปมีความน่าสนใจทั้งภาพและเสียง	มีการใช้วิธีการใหม่ และอุปกรณ์เสริมบ้างเล็กน้อยในการถ่ายทำ ทำให้คลิปมีความน่าสนใจทั้งภาพและเสียง	ไม่มีการใช้วิธีการและอุปกรณ์เสริมในการถ่ายทำ ทำให้คลิปมีความน่าสนใจทั้งภาพและเสียง
4. เทคนิคการกำกับภาพยนตร์	มีการใช้คำสั่งที่ถูกต้องและมีความละเอียดรอบคอบของทีมงานทำให้คลิปมีคุณภาพ และใช้เวลาในการถ่ายทำโดยไม่ต้องถ่ายซ่อมในวันใหม่	มีการใช้คำสั่งที่ถูกต้อง และมีความละเอียดรอบคอบของทีมงานทำให้คลิปมีคุณภาพ และใช้เวลาในการถ่ายทำ โดยมีการถ่ายซ่อมวันใหม่ครั้งเดียว	มีการใช้คำสั่งที่ถูกต้อง แต่ใช้เวลาในการถ่ายทำหลายครั้ง โดยมีการถ่ายซ่อมวันใหม่หลายครั้ง	มีการใช้คำสั่งไม่ค่อยถูกต้องและใช้เวลาในการถ่ายทำหลายครั้งโดยมีการถ่ายซ่อมวันใหม่หลายครั้ง
5. กระบวนการกลุ่ม	มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน งานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด	มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน งานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	มีการวางแผนการทำงาน และร่วมกันทำงาน แต่แบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจน ทำให้งานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	มีการวางแผนการทำงาน แต่ไม่มีการแบ่งหน้าที่การทำงาน ทำให้งานออกมาไม่สมบูรณ์และเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

### เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคะแนน
18 – 20	ดีมาก
14 – 17	ดี
10 – 13	พอใช้
1 - 9	ปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

CKK Junior Studio